

### ต่อจากหน้า 1

#### ► นิคมฯ เชียงแสน

ตามที่ จ.เชียงราย มีการเสนอที่ดินเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ไทย-จีน ที่ บ้านศรีบุญยืน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แต่มีการคัดค้านจากชาวบ้านอย่างหนัก เพราะ เกรงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมืองโบราณ และ มรดกโลก นั้น

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายวรเกียรติ สมสร้อย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้เดินทางไปเข้าประชุม กับ คร.วิญญู เครื่องงาม รองนายกรัฐมนตรี และ นายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี, นายขจรยุทธ ดิยะไพรัช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทภม. ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ มีการหารือกับฝ่ายจีน ภายใน เวลา 60 วันต่อจากนี้ว่า ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่รัฐบาล กำหนดว่า ให้อยู่ที่ อ.เชียงแสน, อ.แม่สาย และ อ.เชียงของ นั้น หากจะย้ายที่ตั้งนิคมฯ จาก อ.เชียงแสน ไปในที่อื่นของ 3 อำเภอ ฝ่ายจีนที่จะลงทุนจะยอมรับได้หรือไม่

ต่อมา เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 9 ธ.ค.นี้ ได้มีการสัมมนาเรื่องความร่วมมือของจังหวัดเชียงราย ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายวรเกียรติ สมสร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายเสริมชัย กิตติรัตน์ไพบูลย์ ประธานหอการค้า จ.เชียงราย, นายสมเจตน์ เตระคุพ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาปนิกอุตสาหกรรม,ผู้แทนบริษัทไทยจีน พัฒนาบริหารอุตสาหกรรมภาคเหนือแห่งประเทศไทย จำกัด รวมทั้งมี ประชาชนเข้าฟังราว 800 คน

- ผู้แทน บริษัทไทยจีนพัฒนา ย้ายที่ จีนไม่เอา  
นายสุรพล ตั้งสุทธีวงศ์ ผู้แทน บริษัทไทยจีน พัฒนาบริหารอุตสาหกรรมภาคเหนือแห่งประเทศไทย จำกัด ที่จัดหาพื้นที่ราว 3,100 ไร่ ที่ บ้านศรีบุญยืน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน ที่มาร่วมประชุม กล่าวว่า ขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะมีการเสนอให้ย้ายที่ตั้งนิคมฯ ไปในพื้นที่อื่น เช่น อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีแต่การให้ไปหารือกับฝ่ายจีนว่า หากจะมีการย้ายที่ตั้งนิคมฯ ไปที่อื่นในจังหวัด เชียงราย ฝ่ายจีนจะมีปัญหาหรือไม่

ซึ่งวันนี้มีผู้แทนฝ่ายจีน ชื่อ นายหลี่หลงลุง ซึ่งอยู่ฝ่ายประสานงานในคณะทำงาน การจัดตั้งนิคมฯ ฝ่ายจีน มาร่วมประชุมด้วย และได้รับการยืนยันว่า หากจะมีการเสนอย้ายที่ตั้งนิคมฯ ไปที่อื่นนอกจาก อ.เชียงแสน จะมีปัญหาหลายประการ และนักลงทุนจีน ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก ในอดีตที่ผ่านมา สมัย นาย นรินทร์ พานิชกิจ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีการเสนอฝ่ายจีน ว่า ได้เตรียมพื้นที่ อ.เชียงแสน และ อ.แม่สาย ไว้เพื่อเสนอสร้างนิคมฯ ซึ่งเมื่อ วันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา นายหยางชงหัวย (Mr. Yang Chonghu) ประธานคณะกรรมการ ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

และคณะ 46 คน ที่มาดูพื้นที่ บ้านศรีบุญยืน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน ก็พอใจ เพราะต้องการพื้นที่ ที่กิจกรรมคมนาคม สะดวก มีพื้นที่ใกล้กับการคมนาคม ในแม่น้ำโขง

การที่จะย้ายพื้นที่ไปที่อื่น เช่น อ.เชียงของ นั้น อยู่บนพื้นที่สองอำเภอที่มีการเสนอไปแต่แรก และยังไม่แน่ชัดว่า พื้นที่ดังกล่าวจะมีพอเพียง และมีระบบ การคมนาคม เช่น ถนนสี่ช่องจราจร หรือ สาธารณูปโภค อื่นๆ รองรับได้หรือไม่ และเมื่อไหร่จะพร้อม ซึ่ง หากจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่ง ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมนี้ ใหม่ ก็ต้องทำเรื่องเสนอให้จังหวัดทราบ และคนให้ข้อสังเกตอีกว่า การที่ประเทศไทย จะทำหนังสือถึงฝ่ายจีน นั้น จะให้นักลงทุนมั่นใจได้อย่างไรว่า การเสนอย้าย ที่ใหม่จะ ไม่มีปัญหาอีก และอาจกระทบต่อความ เชื่อมั่นบางประการ ได้จึงต้องตระหนักให้ดี นอกจากนี้ หากมีการย้ายที่ตั้งนิคมฯ อาจจะมีชาว ต.ศรีดอนมูล บางกลุ่มที่คิดหวังจาก โครงการนิคมฯ ออกมา เคลื่อนไหวได้อีกว่า หากนิคมฯ ไม่ดีแล้วทำไมเอา ไปที่อื่น

#### - ชี้ นิคมฯ ไม่มีข แต่ อุตสาหกรรม

นอกจากนี้ อยากรจะฝากถึงประชาชนโดยทั่วไป ว่า โครงการที่จะเกิดขึ้นที่ อ.เชียงแสน ที่จริงไม่ได้ เป็นเฉพาะ นิคมอุตสาหกรรม เพียงอย่างเดียว แต่เป็น พื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน ที่มีการลงทุนหลายแบบ ทั้ง โรงเรียน, โรงพยาบาล, ที่พักอาศัย, สนามกอล์ฟ ฯลฯ ซึ่ง ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง และคนเชื่อมั่นว่า การที่จีนจะออกมาลงทุนนิคมฯ ใน ต่างประเทศ ย่อมไม่ทำให้เสียชื่อ และมีความพยายาม ที่จะเน้นให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ประเภท ที่ไม่มีปล่องควัน หรือมลพิษ ตามภาพที่หลายคนคิด ส่วนแรงงาน นั้น เชื่อว่า ทางจีน อาจจะมีการ นำเข้ามาเฉพาะระดับสูงที่มีคุณวุฒิ และชำนาญการ บางประเภท แต่แรงงานในพื้นที่ จะได้งานทำแน่ และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ที่สร้างแล้ว แต่ตั้งร้างอยู่ที่ อ.เชียงแสน มูลค่านับ 100 ล้านบาท จะได้มีการฝึกฝีมือแรงงาน ก็เพราะการเกิดนิคมฯ อุตสาหกรรมแห่งนี้แน่นอน

#### - เงินทุนจีน 6 พันล้าน อาจหัน ไปเวียดนาม

นายสุรพล ตั้งสุทธีวงศ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ นักลงทุนชาวจีนกลุ่มที่เขามาดูที่ดิน มีความพร้อม ที่จะลงทุนแล้ว เมื่อดันมีมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 6,000 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ 40 บาท) หากจะย้ายที่นิคมฯ ไปที่ดิน จะต้องไปสอบถามผู้จะลงทุนว่าจะลงทุนใหม่ หากไม่มาลงทุน ทุกอย่างก็ถือว่าไม่เกิดขึ้น เพราะการ จะตั้งนิคมฯ ต้องมีนักลงทุนก่อน หากไม่มีนักลงทุน ก็อาจจะร้าง เช่น นิคมฯ บางแห่งในภาคกลาง แต่ ที่ อ.เชียงแสน พร้อมแล้ว หากเราไม่เอา นักลงทุน ชาวจีนอาจมุ่งไปประเทศเวียดนาม ที่รองรับการ ลงทุนได้ตามแผนลงทุนของจีนเช่นกัน เพราะ ถนนจากจีนผ่าน สปป.ลาว สู่วียดนาม ได้

- "ยอมรับว่า ขณะนี้ บ.ไทย-จีน พัฒนาฯ ได้เข้าไปมัดจำที่จะซื้อที่ดินที่บ้านศรีบุญยืน ไปแล้ว

จำนวนหนึ่ง มูลค่าหลายสิบล้านบาท มีการเตรียมจะ โอนที่ในเร็ววันด้วย และจะขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน ที่ดินเชียงราย สาขาเชียงแสน เพื่อจะจัดสรรที่ดิน หากไม่มีการจัดตั้งนิคมฯ ความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท แน่ ซึ่งถือว่าบริษัทยอมรับความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นเอง แต่ก็มีทางออกคือ บริษัทจะทำการจัดสรร ที่ดินเป็นกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ที่พัก หรือ รีสอร์ท ก็เป็นได้" นายสุรพล ตั้งสุทธีวงศ์ กล่าว

#### - ประธานหอการค้า ใช้เวลานับหนึ่งใหม่อีก 2 ปี

ด้าน นายเสริมชัย กิตติรัตน์ไพบูลย์ ประธาน หอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย มีความพร้อมหลายด้านที่ส่งเสริมให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน ซึ่งการจะย้ายที่ตั้งนิคมฯ ตามที่มีหลายฝ่ายเสนอ นั้น หากทำได้ก็ดี แต่ หากจะย้ายไปที่อื่น ก็ต้องเสียเวลา ไปอย่างน้อยอีก ราว 2 ปี เป็นอย่างน้อย ก็จะเริ่มศึกษา ผลต่างๆ และ ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการต่อต้านอีกหรือไม่ ซึ่งทุกฝ่ายต้องหารือกันให้ดี

#### - ผู้ว่าฯระบุ เชียงของ คือทางลัด

นายวรเกียรติ สมสร้อย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะย้าย ที่เสนอสร้างนิคมฯ ไป อ.เชียงของ แต่ อ.เชียงของ ก็เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง รองรับ การคมนาคม ในอนาคต ทั้งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่ ธนาคารพัฒนาเพื่อเอเชีย หรือ ADB กำลังศึกษาจุด ก่อสร้าง ส่วนกระแสการต่อต้านในพื้นที่ อ.เชียงของ ขึ้นอยู่กับว่าคนเชียงของจะเอานิคมฯหรือไม่ ถ้าไม่เอา ก็จะหาไปลงที่อื่น ขอยืนยันว่า นิคมอุตสาหกรรม ไม่เกี่ยวกับการระเบิดแก่งหินในแม่น้ำโขง ชายแดน อ.เชียงของ กับ สปป.ลาว

#### - กลุ่มรักชัยเชียงแสน จะตามจับตอ

ด้าน นายमित ชาติประสิทธิ์ ประธาน กลุ่มรักชัย เชียงแสน ที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งนิคมฯ ที่ ต.ศรีดอนมูล กล่าวอีกว่า หากจะมีการย้ายที่ตั้งนิคมฯ ไปที่อื่นก็ เป็นเรื่องที่ดีแล้ว เพราะขณะนี้กระแสการต่อต้าน ของชาวบ้าน ในพื้นที่รอบๆที่จะสร้างนิคม เช่น บ้านปากอ้อย, บ้านสันตันธง ต.ศรีดอนมูล ที่อยู่ใกล้ บ้านศรีบุญยืน ที่จะตั้งนิคมฯ มีการต่อต้านกันมาก หากจะย้ายนิคมฯ ไปที่อื่นใน จ.เชียงราย ก็คงต้อง ติดตามไปดูว่า จะมีมาตรฐานอย่างไรในการตั้ง นิคมฯแห่งนี้ เพราะชาวบ้านจับตาดูการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ตั้งแต่การสร้างเขื่อนใน แม่น้ำโขง และระเบิดแก่งหิน ปัจจุบัน น้ำโขงขึ้นลง ไม่ปกติเพราะเงินจะปิดเขื่อนเมื่อไหร่ก็ไม่ได้มองเห็นความสำคัญของประเทศอื่น ทำให้ชาวบ้าน ไม่ไว้ใจการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ไปด้วย

#### - เล็งที่ใหม่ ต.สถาน - ต.ศรีดอนชัย

ทั้งนี้ มีข่าวว่า มีที่ดินใน อ.เชียงของ ที่อาจ เหมาะสมเสนอตั้งนิคมฯ เช่น บริเวณ บ้านทุ่ง สามหมอน ต.สถาน และเชื่อมกับ ต.ศรีดอนชัย และ ใกล้เคียงเนื้อที่หลายพันไร่ และสามารถขยายได้หลาย หมื่นไร่ ไม่ไกลจากบ้านใจใจเค็ม.10 ต.เวียง อ.เชียงของ ที่มี ท่าเรือของบริษัทแหลมทองลิควูด มี การขน ถ่านหินลิควูดจาก สปป.ลาวมาขึ้นที่ท่าเรือทุกวัน และอาจจะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ และ

